



สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน พบกันเป็นฉบับที่ 11 กับวารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสารของราชการ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เกร็ดความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ทั้งข้าราชการ พนักงานจ้างและบุคลากร ยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของทางราชการ จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการให้บริการ สาธารณะแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลไร่โคก โดยประสาน บูรณาการความร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญยิ่งคือน้อง ๆ จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ตลอดจนเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ เป็นกำลังในการพัฒนาตำบลไร่โคกทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาตำบลไร่โคกให้มีความเจริญก้าวหน้า

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเต็มความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกที่พึงกระทำได้ ตลอดจนป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และผลประโยชน์ที่มีขอบ

ดิฉันในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนโดยการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้พ่อแม่พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้าน ตำบล มีความเข้มแข็ง ให้ตำบลไร่โคก เป็นตำบลที่น่าอยู่ และเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หากพ่อแม่พี่น้องต้องการเสนอปัญหาและความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งได้ที่ www.raikoke-soo.go.th, e-mail: raikoke.sao@hotmail.co.th และ facebook: [raikoke.sao](https://www.facebook.com/raikoke.sao) หรือติดต่อสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 032-473720 มือถือ 065-4463928

สุดท้ายนี้ ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แก้ว วัดหัวนา จงประทานพร ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลไร่โคกทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไป

นางณัฐธิญา เป้นไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก